

หน้าที่ในการแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ในกรณีที่มีการประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

- “โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต้องประกาศชื่อและอากาศสำคัญของโรคในราชกิจจานุเบกษา
- เมื่อ COVID-19 ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย จะต้องมีกรแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเมื่อพบผู้ที่ป็น/มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19* ดังนี้

ลำดับ	ผู้หน้าที่ในการแจ้ง	วิธีการ	ผู้หน้าที่ในการรับแจ้ง/ระยะเวลาในการแจ้ง	รายละเอียดที่ต้องแจ้ง	หมายเหตุ
1	เจ้าบ้าน/ ผู้ควบคุมดูแลบ้าน/ แพทย์ผู้ทำการ รักษาพยาบาล ในกรณีที่พบในบ้าน	1. แจ้งโดยตรง ต่อเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ 2. แจ้งทาง โทรศัพท์ 3. แจ้งทาง โทรสาร 4. แจ้งเป็น หนังสือ 5. แจ้งทาง ไปรษณีย์	1. ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ของกรมควบคุมโรค เช่น กองระบาดวิทยา กองโรคติดต่อทั่วไป สถาบันบำราศนราดูร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กองด่าน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 หรือเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ ชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ภายใน 3 ชั่วโมง นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควร สงสัยว่าเป็น COVID-19 2. กรณีที่มีเหตุสงสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์ ที่เฝ้าระวังสูงภายใน 3 ชั่วโมงได้ ให้แจ้งต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามข้อ 1 พื้นที่ ที่สามารถกระทำได้	1. ชื่อและที่อยู่ของตน ความสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ อันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 2. ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 พักรักษาตัวอยู่ 3. วันที่เริ่มเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 4. อาการสำคัญของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 5. ในกรณีผู้แจ้งเป็นแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาล ให้แจ้ง การวินิจฉัยโรคขั้นต้น ประเภทของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควร สงสัยว่าเป็น COVID-19 และผลการรักษาเพิ่มเติมด้วย	กรณีเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่เป็นผู้รับแจ้ง ให้แจ้งทางโทรศัพท์ ต่อเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ของกรมควบคุมโรค ภายใน 1 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ สงสัยหรือตกอยู่ใน สถานการณ์ที่เฝ้าระวัง สูงโดยวิธีการ ทางโทรศัพท์ได้ ให้แจ้งโดยวิธีการอื่น
2	เจ้าของ/ผู้ควบคุม สถานประกอบการ/ สถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบ ในสถานที่นั้น	ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์	สงสัยว่าเป็น COVID-19	1. ชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ทำงานของตน ความสัมพันธ์ กับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 2. ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบัน และอาการสำคัญของ ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19	แจ้งโดยวิธีการ ทางโทรศัพท์ได้ ให้แจ้งโดยวิธีการอื่น

ลำดับ	ผู้มีหน้าที่ในการแจ้ง	วิธีการ	ผู้มีหน้าที่ในการรับแจ้ง/ระยะเวลาในการแจ้ง	รายละเอียดที่ต้องแจ้ง	หมายเหตุ
3	ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบ ในสถานพยาบาล	1. แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ควบคุมโรคติดต่อ 2. แจ้งทางโทรศัพท์ 3. แจ้งทางโทรสาร	1. ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อของ กรมควบคุมโรค เช่น กองระบาดวิทยา กองโรคติดต่อทั่วไป สถาบันบำราศนราดูร กองด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 ภายใน 3 ชั่วโมง นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็น COVID-19 นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็น COVID-19 หรือที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของ COVID-19	1. ชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ทำงานของตน 2. ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 พักอาศัยอยู่ 3. วันที่เริ่มเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 วันแรกพบไปรักษา การวินิจฉัยโรคขั้นต้น 4. ประเภทและอาการสำคัญของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 และผลการรักษา	
4	ผู้ทำการชันสูตร/ผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้รับการชันสูตร (Lab) ในกรณีที่ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของ COVID-19	4. แจ้งเป็นหนังสือ 5. แจ้งทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์	2. กรณีผู้พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็น COVID-19 เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ด้วย เช่น ผอ. โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อของ กรมควบคุมโรค ตามข้อ 1 ทางโทรศัพท์ ภายใน 3 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีที่มี เหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจแจ้งโดยวิธีการทางโทรศัพท์ได้ ให้แจ้งโดยวิธีการอื่น	1. ชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ทำงานของตน 2. ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 3. ชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ทำงานของผู้ส่งวัตถุตัวอย่าง การวินิจฉัยโรคขั้นต้น และผลการชันสูตร	

* ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐